



## บทคัดย่อ

วิชา บธ.851 : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	: การศึกษาหนี้สินส่วนบุคคลของข้าราชการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ	: นายภาณุวัฒน์ ชัยระแหง
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ดร.พิสิษฐ์ ธารพิพัฒน์
หลักสูตร	: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	: เมษายน 2552
จำนวนหน้า	: 64 หน้า

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงรายละเอียดของ สภาพะครองชีพและหนี้สิน เพื่อศึกษาถึงภาระหนี้สินของข้าราชการอำเภอจอมทอง เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดการมีหนี้สิน ของข้าราชการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ทำการศึกษาจากข้าราชการอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดขนาดตัวอย่างตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า จำแนกตามหน่วยงานต่างๆของข้าราชการอำเภอจอมทองซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน280 คน

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 46-55 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่รับราชการ มากกว่า 20 ปี ส่วนใหญ่จะรับราชการครู จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูจำนวน 2 คน

กลุ่มตัวอย่างมีรายได้อื่นนอกจากรายได้จากงานประจำ และไม่มีรายได้อื่นนอกจากรายได้จากงานประจำเท่ากัน ส่วนใหญ่มีรายได้อื่นจากการสอนพิเศษ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับปัจจัย 4 ค่าน้ำมันรถค่าโดยสาร ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจากการออกงานสังคม ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นจากค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่มีเงินออม ส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมโดยฝากธนาคาร ส่วนใหญ่มีเงินออมต่อเดือน1,000 – 5,000 บาท ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการออมเงินเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณ

การมีหนี้สินพบว่า ส่วนใหญ่มีหนี้สิน ส่วนใหญ่มีหนี้สินเกิดจากค่าที่อยู่อาศัยที่ใช้พักผ่อน ส่วนใหญ่ชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน 1,000 – 5,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้สถาบันการเงินที่ชำระหนี้สิน คือ สถาบันการเงิน / ธนาคารพาณิชย์ ส่วนใหญ่ชำระหนี้สินผ่านสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่ชำระหนี้สินตามกำหนดชำระ ส่วนใหญ่มีวิธีการกู้ยืมหนี้สินโดยมีบุคคลมาค้ำประกัน ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ ส่วนใหญ่ต้องการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยถูก

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายที่มีผลต่อหนี้สินในด้านความต้องการทางด้านร่างกาย มากที่สุด ได้แก่ บ้าน ที่อยู่อาศัย หอพัก ที่ใช้พักผ่อนทุกวัน ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายที่มีผลต่อหนี้สินในด้านความต้องการความปลอดภัย มากที่สุด ได้แก่ การทำประกันชีวิตและการทำประกันอุบัติเหตุ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายที่มีผลต่อหนี้สินในด้านความต้องการทางสังคม มากที่สุด ได้แก่ การจ่ายเงินเพื่อเลี้ยงดูบุตร การให้การศึกษาบุตรปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายที่มีผลต่อหนี้สินในด้านความต้องการเกียรติยศ มากที่สุด ได้แก่ การจ่ายเงินซื้อรถยนต์ราคาแพง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายที่มีผลต่อหนี้สินในด้านความต้องการให้ความคิด ความฝันของตนเป็นจริง มากที่สุด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการแต่งงานบุตร